

Số: /STNMT-QLMT
V/v hướng dẫn thủ tục môi trường đối với việc
bốc dỡ, vận chuyển các bãi chứa vật liệu
từ hoạt động cải tạo đất nông nghiệp

Trà Vinh, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Trong quá trình quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cũng như việc hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường đối với việc bốc dỡ, vận chuyển các bãi chứa vật liệu từ hoạt động cải tạo đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đang gặp phải khó khăn, vướng mắc như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có phát sinh việc hộ dân thực hiện cải tạo đất nông nghiệp các khu đất cao (lấy đi 01 lớp đất mặt để hạ độ cao) nhằm tăng khả năng giữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Sau khi thực hiện hạ độ cao, có phát sinh khối lượng đất dôi dư và được tập kết ngay trên thửa đất của hộ dân (hình thành các bãi chứa với quy mô nhỏ, trữ lượng khoảng 1.000 – 2.000 m³).

Sau khoảng thời gian tập kết đất, hộ dân dự kiến sẽ hợp đồng với Công ty/doanh nghiệp để thực hiện bốc dỡ, vận chuyển các bãi chứa này nhằm hoàn trả lại mặt bằng để hộ dân tiếp tục canh tác nông nghiệp; đồng thời, vật liệu này được Công ty/doanh nghiệp sử dụng để san lấp mặt bằng công trình.

Xét thấy việc bốc dỡ, vận chuyển vật liệu tại các bãi chứa nêu trên nhằm hoàn trả lại mặt bằng để hộ dân tiếp tục canh tác nông nghiệp là việc cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên qua rà soát Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chưa quy định rõ việc thực hiện **bốc dỡ, vận chuyển** có thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 09 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP là đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

Nếu không thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 09 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì kiến nghị Bộ xem xét hướng dẫn thực hiện các thủ tục môi trường để đảm bảo đúng quy định pháp luật đối với hoạt động bốc dỡ, vận chuyển nêu trên; đồng thời, hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan để đảm bảo đúng quy định pháp luật đối với hoạt động bốc dỡ, vận chuyển.

Kính mong Bộ Tài nguyên Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở thực hiện đúng theo quy định.

Trân trọng kính gửi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở (b/c);
- Lưu: VT, MT, QLTNB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tuấn